

บทที่ 2

โครงสร้างการเล่าข่าวของ ทวน ทักษิณ

จากการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว ในรายการ “เสียงนก เสียงกา” ของ ทวน ทักษิณ พบว่า โครงสร้างการเล่าข่าวของ ทวน ทักษิณ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การเริ่มต้น เนื้อเรื่อง และการจบเรื่อง

การเริ่มต้น

การเริ่มต้นในการเล่าข่าวของทวน ทักษิณ มี 2 ลักษณะ คือ อ้างที่มาของข่าวหรือบุคคลผู้ให้ข่าวและเนื้อข่าว และเล่าเนื้อข่าวโดยไม่อ้างที่มาของข่าว

1. อ้างที่มาของข่าวหรือบุคคลผู้ให้ข่าว และเนื้อข่าว

บุคคลที่ผู้เล่าอ้างถึงในตอนเริ่มต้นข่าว มักเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ หรือมีตำแหน่งสำคัญในวงราชการและการเมือง หรือรับผิดชอบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข่าว เมื่ออยู่ถึงบุคคลดังกล่าว ผู้เล่าข่าวจะเริ่มต้นด้วย ชื่อ สกุล และตำแหน่งหน้าที่ หรือหน่วยงาน ข่าวที่เริ่มต้นในลักษณะนี้ มักเป็นข่าวทางการหรือข่าวราชการ การอ้างที่มาเป็นส่วนที่สร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือให้แก่การเล่า การเริ่มต้นประเภทนี้มุ่งให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ ภาษาที่ใช้ค่อนข้างเป็นทางการ เน้นการอ่านแบบรายงานข่าว

ตัวอย่างที่ 1

นายอิรวัดน์ จันทรประเสริฐ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน พยายามเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุโรป เช่น ประเทศกรีซ ที่ได้ประสานงานไป มีบริษัทหนึ่ง ต้องการคนไทยไปทำงานบนเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยววิ่งระหว่างเกาะรายได้ดีเป็นพนักงานเสิร์ฟเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ ถ้าเป็นพนักงานปูที่นอนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ แต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะไปต้องผ่านการอบรมพาณิชย์นาวี คือ รู้เรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องมีประกาศนียบัตรรับรอง ดังนั้นตอนนี้ได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม เพื่อให้มีการอบรมพิเศษ ส่งคนไทยไปทำงานแล้ว (11 ธันวาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 2

พ.ญ. ชไมพรรณ สันติการ กองระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เด็กไทยในยุคปัจจุบันน่าเป็นห่วง เพราะนิยมทำร้ายตัวเองมากขึ้น และหลังจากได้มีการ จัดตั้งระบบระงับการบาดเจ็บจากการทำร้ายตนเองโดยการตั้งใจ เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อหา มาตรการป้องกัน พบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ส่วนอาชีพที่ทำร้ายตัวเองมากที่สุดคือ ผู้ใช้แรงงาน นักเรียนและเกษตรกร โดยมีแนวโน้มว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำร้ายตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนไป การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กมีปัญหา อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ไข ต้องจัดให้มีการบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตให้มากขึ้น (20 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 3

ร.ต.อ. ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ชาวบ้านสนับสนุนกันเต็มที่ในเรื่องที่เขาจะนำเอาประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 13 ออกมา ปัดฝุ่น ที่ห้ามวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกจากบ้านตามลำพัง หลังเวลาตี 10 กลางคืน พอข่าวนี้ออกไป ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานเป็นนิสิตนักศึกษาสนับสนุนกัน ทั้งประเทศ (22 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 4

นายนัทธี จิตสว่าง รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติ วันสำคัญของคนไทย แล้วทุกปีจะมีการพระราชทานอภัยโทษ แต่ปีนี้กรมราชทัณฑ์ไม่ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ นักโทษต่าง รู้สึกกดดัน เพราะกำลังรอความหวังอยู่ โดยเฉพาะพวกต้องโทษหนักทั้งหลาย ถ้าไม่มี พระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษก็ต้องติดคุกนาน หรือประหารชีวิต เมื่อปีนี้ไม่มีก็ต้องรอดอย ปีต่อไป (25 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 5

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรเพื่อผู้บริโภค 11 จังหวัด แถลงว่า

มูลนิธิได้ทำการตรวจสอบพบเครื่องสำอางชื่อดังผสมสารเคมีอันตรายมีเปอร์เซ็นต์สูง ทำให้ เกิดฝ้าผื่นผิวหนังคันและโรคมะเร็งรวมทั้งหมด 25 ยี่ห้อ มีขายอยู่ทั่วไปในตลาดทั้ง 11

จังหวัด มี เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ สตูล สุราษฎร์ธานี
และเชิงมทรธา ศรีง และเพชรบุรี โดยต้นตรวจระหว่าง วันที่ 5 พ.ย — 5 ธ.ค.หนึ่งเดือน
(10 ธันวาคม 2543)

2. เล่าเนื้อข่าวโดยไม้อ่างที่มา และอาจเสริมด้วยความคิดเห็นของผู้เล่า

2.1 ยกเนื้อข่าวมากล่าวสั้นๆ

ผู้เล่าไม่ได้รับรู้ถึงที่มาของข่าว แต่เริ่มด้วยเนื้อข่าวหรือประเด็นข่าว มักเป็นข่าวทั่วไป หรือ
ข่าวชาวบ้าน

2.1.1 ยกเนื้อข่าวมาแล้ว

ในเนื้อข่าวที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นของผู้เล่ามักมีการแสดงสาเหตุ หรืออุปปัญหาในทัศนะ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตกเป็นข่าว และอาจแสดงรายละเอียดของพฤติกรรมที่เป็นข่าวด้วย

ตัวอย่างที่ 1

วัยรุ่นแหกสถานพินิจที่เมืองคอน 31 คน แต่ทางตำรวจสามารถติดตามเด็ก
กลับมาได้ 29 คนยังสูญไปอีก 2 คน นายถวัลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่ผู้คุมปล่อยเด็กให้เข้าโรงนอน เด็กจำนวนดังกล่าวได้ปีนรั้วหลบหนีไป ยังทุ่งนา
ข้างหลังผู้คุมไม่สามารถจับขวางได้ เนื่องจากมีกำลังน้อยกว่า

ส่วนสาเหตุของการหลบหนีในครั้งนี้ เนื่องจากเด็กได้ขอเรียกร้องกลับทำงานเป็น
เวลา 3 วัน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ แต่เราไม่สามารถอนุญาตได้ และได้แก้ปัญหา
โดยการจัดงานวันพ่อขึ้น ให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมเด็ก เพราะคิดว่าจะเป็นการสร้างความอบอุ่น
แต่ไม่คิดว่าเด็กจะมาก่อเหตุอีก ขอมรับว่าเป็นปัญหา เพราะจำนวนเด็กถูกขังที่นี่มีมากถึง
200 คน และอยู่ระหว่างดำเนินคดีและถูกควบคุมอีก 110 คน ขณะที่ผู้คุมมีไม่ถึง 10 คน
(28 กุมภาพันธ์ 2544)

ตัวอย่างที่ 2

พบเด็กอายุ 9 ขวบ ขับรถได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะรถอีแต่น รถคันพ์ รถสิบล้อ
รถกระบะ ไม่ใช่ขับรถเป็นอย่างเดียว ยังเช็กเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคได้
เขาเรียกว่าเด็กอัจฉริยะ เด็กคนนี้ชื่อว่า เด็กชายชัยวัฒน์ หรือน้องจ๊วย อายุ 9 ขวบ มีความสูง
เพียง 124 เซนติเมตร ซึ่งที่บ้านเปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง พ่อของน้องจ๊วย เล่าให้ฟังว่า
เมื่อน้องจ๊วยเกิดและเริ่มโตขึ้น คนสังเกตเห็นน้องจ๊วยชอบเล่นรถบรรทุก โดยเฉพาะรถตัก

เมื่อเริ่มพูดได้ชอบเดินตามพ่อ เมื่อพ่อทำงานที่อู่ซ่อมรถก็จะสนใจถามโน่นถามนี่ตลอดเวลา ต่อเมื่อประมาณอายุ 6 ขวบคนเห็นแว้วว่าน่าจะขับรถได้ จึงฝึกขับรถให้ และน้องจ๊วยสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันสามารถทำงานแทนพ่อได้ (22 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา พ.ต.อ. ชูศักดิ์ สง่าศิลป์ ผู้กำกับโรงพัก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล ได้มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้ปืนขนาด .38 ชูเพื่อนในห้องเรียน แจ้งให้สารวัตรปราบปราม นำกำลังไปตรวจสอบ ไปถึงพบเด็กชายเจ็บบอายุ 11 ขวบ อยู่กลางสนามฟุตบอลในโรงเรียน กำลังใช้ปืนชูเพื่อนและชูครูในโรงเรียน ปรากฏว่าทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งหมดหายไปที่โรงเรียน พอเห็นตำรวจมาเท่านั้น ค.ช.เจ็บบใช้ปืนชูขึ้นฟ้าไปงๆ 3 โป้ง ถึงชูตำรวจ (10 สิงหาคม 2544)

2.1.2 ยกประเด็นข่าวก่อนเล่า

ทวน ทักษิณมักจะยกประเด็นข่าว เป็นการสรุปประเด็นก่อนเล่าเนื้อข่าว หรือเพื่อแสดงการขึ้นเรื่องใหม่ เมื่อเล่าข่าวหลายๆ ข่าวติดต่อกัน

ตัวอย่างที่ 1

เรื่องยาลดความอ้วนรักษาหุ่น

พี่น้องก็รู้กันดีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ ออกมารณรงค์ต่อต้านยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชุด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะมีสารสเตียรอยด์ ขาวนี่น่าคร่ำ นักศึกษาสาวกินยาลดความอ้วนแผนปัจจุบัน ทำให้จิตหลอนถึงตัวตาย

จากการสอบสวนของตำรวจ ทราบว่าผู้ตายได้กินยาลดความอ้วนมาเป็นเวลานาน เป็นไปได้ว่าอาจเกิดอาการจิตหลอน เพราะก่อนตายได้เล่าให้พ่อฟังว่า ผีนว่ามีคนหัวล้าน ขวน ไปอยู่ด้วย และบอกว่าอยากพบจิตแพทย์ ก่อนหน้านั้นผู้ตายเคยคว่ำปิ่น ยิงออกมาทางหน้าต่างแล้วครั้งหนึ่ง (2 กุมภาพันธ์ 2544)

ตัวอย่างที่ 2

ข่าวเจ้าหน้าที่ธนาคารยกยอทรัพย์

มีผู้จัดการธนาคารศรีอยุธยา จำกัด สาขาทุ่งสง ได้เข้าร้องทุกข์กับพ.ต.ท. สมยศ รองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวน โรงพักอำเภอทุ่งสง ให้เข้าดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องบอกชื่อนะครับในข้อหายกยอกทรัพย์ รวมทั้งหมดเก้าแสนบาท แล้วก็นำเงินที่ยึดได้ คือเบี้ยปลอม มามอบให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน (20 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 3

ข่าวการค้าขายที่นำกลยุทธ์จุดขายที่แตกต่าง เพื่อดึงดูดใจลูกค้า

ในแต่ละวันก็พยายามคิดค้นสูตรเด็ด เพื่อมัดใจลูกค้า โดยมีจุดขายแปลกๆ เรียกร้องความสนใจ เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือ จังหวัดอยุธยา มีกลยุทธ์การขาย แปลกแหวกแนวไม่เหมือนร้านอื่นๆ โดยเขียนป้ายหน้าร้านว่า ก๋วยเตี๋ยวนูปเฟ็ด อิ่มละ 25 บาท (2 มิถุนายน 2544)

ตัวอย่างที่ 4

ลูกจ้างหลงรักนายจ้าง

ไอบ๊าวนี่เป็นคน จังหวัดชัยภูมิ เป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง มารับเหมาสร้างบ้าน 11 ล้านเป็นไม้สักทั้งหลัง แล้วดันไปหลงรักนายจ้าง หลงรักเศรษฐีเจ้าของบ้านที่เป็นแม่หม้าย แต่เจ้าของบ้านไม่รัก เลยเผาบ้านวอดวายไป 11 ล้าน (20 ตุลาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 5

มาฟังเรื่องราวของสาว กศน. พาพรรคพวกไปอิงไอ้หนุ่มปากปึงจอ

คือ ชีรณแมงกะ ไซค์ พืด พืด ผ่านหน้าบ้านแล้วถูกไอ้หนุ่มแซว สาวกศน. เลยไปพาแฟน พาพรรคพวกมายังใต้กลุ่มที่แซว กลุ่มที่แซวก็ชักปืนยิงสวนมั้งนะครับ ปรากฏว่าถูกสวนไปถูกสาวกศน. ชีเบ็งห่งทิง (5 มกราคม 2544)

ตัวอย่างที่ 6

เกิดเหตุเด็กจากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 32 คน เมืองสงขลา พังครัวด้านหลังหลบหนีเจ้าหน้าที่

โดยได้วิ่งหลบหนีไปตาม ถนนชลาลัย ขอให้ตำรวจมาช่วยควบคุมเหตุการณ์ เมื่อตำรวจไปถึง พบว่าเด็กในสถานพินิจจำนวน 32 คนอยู่ในซุคนั่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว กำลังวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่กันซุลมุนซุลเก ต่อหน้าต่อตาคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา โดยเหตุการณ์วุ่นวายกินเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

โดยสามารถควบคุมตัวเด็กที่หลบหนีออกไปได้ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องโทษด้วยคดี ยาเสพติดและลักทรัพย์ โดยเด็กที่ถูกส่งตัวมาจากจังหวัดปัตตานีเป็นผู้วางแผนหลบหนี โดยอาศัยเวลาที่ผู้คุมเผลอ ในขณะที่เข้าแถวเคารพธงชาติ (13 ตุลาคม 2544)

2.2 ยกเนื้อหาโดยเสริมความคิดเห็นของผู้เล่า

การเริ่มต้นข่าวที่จัดอยู่ในหัวข้อนี้ มีจุดเด่นที่การสนทนากับผู้ฟัง ประกอบกับการแสดงความคิดเห็นของผู้เล่าในทำนองชี้แนะ ตักเตือน และวิพากษ์วิจารณ์ เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดในรายการนี้

ตัวอย่างที่ 1

ตำรวจเขจับไอ้บ่าวนี้ ต้นตุน นักเรียน น้องๆ หลานๆ ฟัง รายการนี้กันอยู่มั่ง ไหม คนเราหากินกันแปลกๆ ก่อนที่เชื่อไอ้ไร้ออกให้ฟังหูไว้หูเสียก่อน ถ้าฟังเขาหลง เขาพูดแล้วเชื่อกันทีนี้ เสียใจภายหลังนะ เพราะลักษณะการหากินแบบคัมภีร์ ขอโทษที่ใครรับมีกันเต็มบ้านเต็มเมือง* นี่ไอ้บาวนี่อ้างว่ามีสินค้าหนีภาษีที่นายจับไปอ้างกับเด็กนักเรียน ไปหลอกกับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสียงที่ขายถูกๆ ปรากฏว่าเด็กนักเรียนหลงกล หลงเชื่อ เอาเงินให้ไอ้บาวนี่ไปหลายราย รายหนึ่งเป็นพันนะครั้บไม่ใช่ บาทสองบาท แล้วขาดแสบจริงๆ เอาโรงพักเป็นที่ทำมาหากิน (14 มิถุนายน 2544)

ตัวอย่างที่ 2

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินไปรับปริญญา ไม่มีเงินไปเช่าเสื้อครุย ไม่มีเงินค่าถ่ายรูป กลุ่มอกกลุ่มใจ หาทางออกไม่ได้จึงตัวเองตาย พลังฝัน แต่เขียนจดหมายลาตายไว้แปลกๆ เขียนไว้สั้นๆ ปกติคนอื่นเวลาจะฆ่าตัวตาย เขาเขียนจดหมายกันยาวรีดๆ แต่รายนี้เขียนไว้สั้นๆ เขียนจดหมายลาตายว่า “กูไปก่อน” เขียนไว้ 3 คำสั้นๆว่า กูไปก่อน กูลาก่อน ผู้เป็นพ่อร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด (18 สิงหาคม 2544)

* ข้อความที่พิมพ์ตัวเอน คือ ความคิดเห็นของผู้เล่า

ตัวอย่างที่ 3

พูดถึงองค์การบริหารส่วนตำบล ชาวเข็บแบคหัวตายกันรีดๆ ไม่รู้อะไรกัน หนักหนา ตายกันทั่วประเทศก็ว่าได้ ไม่รู้ขัดแย้งอะไรกัน ความจริงท้องถิ่นไม่ใช่พื้นที่กว้างขวางอะไร แต่ทำไมต้องฆ่าแกงกันไม่ใช่เท่าแต่ภาคใต้บ้านเรา ภาคเหนือ ภาคอีสาน เหมือนกันหมด (20 กุมภาพันธ์ 2544)

ตัวอย่างที่ 4

ข่าวเรื่องยาบ้า ภาคใต้บ้านเราก็น่ากลัวเหมือนกัน ระบาดระบิดเล็ดเทิง พ่อแม่ พี่น้องฟังกันให้ตี เด็ก ม.3 ขาขาบ้าในโรงเรียนกันแล้ว คิดว่าคงไม่มีที่เดียว คงมีอีกหลายที่ บรรดาครูบาอาจารย์ช่วยสอดส่องดูแลกันบ้าง เพื่ออนาคตของลูกศิษย์ เพราะอะไรถ้าปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล ลูกศิษย์เสียผู้เสียคน หมกอนาคตแน่นอน (28 กุมภาพันธ์ 2544)

ตัวอย่างที่ 5

ข่าวนี้แปลก รู้จักใช้ความคิด ใช้สมอง มีคนขายข้าวแกงอยู่ภาคเหนือ แกมมีรถยนต์เก่าๆ โคโยต้า รุ่นคิกค้ำบรรพ์ แล้วต้องการจะขาย แต่ก็ไม่มีคนซื้อ คิดไปคิดมาเลยได้ความคิดว่า นำป้ายไปติดว่า “รถคันนี้ราคาแพง” ปรากฏว่าได้ผล จากที่เขียนว่ารถคันนี้ขายรออยู่เป็นปีๆ ไม่มีใครซื้อ พอเขียนป้ายใหม่มีคนมาถามกันไม่เว้นแต่ละวัน นี่แหละครึบการทำมาหากิน ถ้าเรารู้จักพัฒนา รู้จักคิด บางทีก็สำเร็จเหมือนกัน ทำอะไรก็แล้วแต่ ให้รู้จักใช้สมองรู้จักคิด (2 เมษายน 2544)

ตัวอย่างที่ 6

มาฟังเรื่องราวเขาจับยาบ้า รายใหญ่ นะครับ ที่บอกว่ารายใหญ่ได้ เพราะล้านกว่าเม็ด ฝ่ายผัวยิงสู้กับตำรวจถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปเรียบร้อย ฝ่ายเมีย พอเห็นตัวถูกยิงตาย ก็ยอมจำนน แต่พอตำรวจผลอ ไอ้หยา เอาปืนของผัวมายิงหัวตัวเองตาย พลังฟัน แกล้งจะคิดนะครับ ว่าถ้าอยู่ไปก็ไม่แก่แล้วถูกประหารชีวิต เลบยิงตัวตายต่อหน้าตำรวจ (12 พฤษภาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 7

มาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนมีดวงมีวาสนา คือ ถูกลอตเตอรี่รูดส.รางวัลที่ 1 ได้เบี่ย 10 ล้าน แจกถูกคนละล้าน 5 คน ลองมาฟังกันอย่างที่ผมบอกพี่น้องกันเป็นประจำ ว่า คนเราถ้ามีดวงนะครับ ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปชวนชวชย ไม่ต้องไปขูดต้นไม้ไหว้จอมปลวก ไม่ต้องไปหาที่ไหนถึงเวลามันมาเอง ถ้ามีดวงนะครับ แต่ถ้าไม่มีดวง ไปขูดต้นไม้ไหว้จอมปลวก ไปที่นั่นที่นี้ เบี้ยก็เสียเหน้อยก็เหน้อย เสียเวลาไม่มีโอกาสถูก และ ถ้ามีดวงมันมาเอง (8 กันยายน 2544)

การเริ่มต้นข่าวในลักษณะนี้ ผู้เล่ากล่าวถึงประเด็นข่าวโดยแทรกการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของคน โกรธสร้างดังกล่าวสร้างความสนิทสนมกับผู้ฟัง ทำให้การพูดคุยกับผู้ฟัง ดูไม่เป็นทางการเหมือนการเล่าที่เริ่มด้วยบุคคลในข่าว โดยเฉพาะข่าวราชการ

2.3 ยกเนื้อข่าวโดยเสริมอารมณ์ขัน

บางครั้งทวน ทักขนิณ เริ่มต้นเล่าข่าว โดยยกเนื้อข่าวแล้วเสริมด้วยอารมณ์ขันเพิ่มสีสันของข่าว

ตัวอย่างที่ 1

มาถึงเรื่องครอบครัวกันบ้าง เรื่องของชอบของครอบครัว ก็เรื่องเบอร์เรื่องหวานนั้นแหละ ที่บอกว่าเป็นของชอบของครอบครัวต้องยอมรับกันละครับว่า ชอบกันทุกบ้านนั้นล่ะ ไม่ว่าจะนายหรือราษฎรเต็มขั้นเล่นกันหมด บางทีพระสงฆ์องค์เจ้าก็แหงเบอร์เหมือนกัน วันนี้มาเรื่องแปลกพบหมู่บ้านโชคดี ที่บอกว่าโชคดี ชาด มันถูกเบอร์กันไม่หยุด แล้วงวดล่าสุดนะครับ ถูกกันทุกหลังคาบ้านทุกหลังคาเรือน ยกเว้นเสาไฟฟ้าเท่านั้นแหละที่ไม่ถูก (2 ธันวาคม 2543)

ตัวอย่างที่ 2

มาฟังเรื่องราวของข่าว เรื่องยาบ้ากันมั้ง รายนี้ไม่รู้อยู่กับผัวหรือ ไม่รู้ว่าผัวติดยาบ้า ผัวมีอาการตัวสั่นชัก ฝ่ายเมียตกใจ นึกว่ามีไข้ เข้าไปนิมนต์พระให้มาทำพิธียักผี พระก็มาทำพิธียักผี ปรากฏว่าถูกไอ้กั้งยาบ้าแทง แค่มรดกภาพ นะครับ ไปๆ มาๆ ที่มันชักที่มันสั่นไม่ใช่ผีเข้า มันอยากยาบ้า (18 มกราคม 2544)

ตัวอย่างที่ 3

ลำบากจริงๆ ยาน้ำนี้เอาเงินไม่หยุด จุดไม่อยู่ พูดได้คำเดียวว่า สวัสดิ์ประเทศ ไทยแล้วรุนแรงขึ้นทุกทีนะครับ ผมซื้อเดือนพ่อแม่พี่น้อง บ้านหนึ่งเร็นโคก็แล้วแต่ที่มี 3 ชื้ออยู่ในบ้าน อยู่กันไม่ปกติสุขแล้วใช้ 3 ชื้อที่ว่านี้ 1.ชื้อเหล้า พวกกินเหล้า 2.ชื้อยาพวก ดิทยา หมายถึงยาบ้า เฮโรอีน 3.ชื้อเล่นหมายถึงพวกฝึการพนันเข้าถึง บ้านใดก็ตามที่มีชื้อใด ชื้อหนึ่งอยู่ในบ้านก็เดือนร้อนหน้าเขียวเป็นพระอินทร์ ไปตามๆกันแล้ว (20 มีนาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 4

มาถึงเรื่องของตำรวจกันบ้าง นี่เดือนร้อนกันทั้งโรงพัก จ่าตำรวจที่มีหน้าที่ การเงิน เชิดเบี่ยที่เป็นเงินเดือนของตำรวจทั้งโรงพัก หายเข้ากลีบเมฆ ตำรวจทั้งโรงพัก ถูกเชิดเงินเดือนไป จากการสังเกตของนักข่าว ก็พบว่าตำรวจทั้งโรงพัก 80 กว่าคน อยู่ในสภาพหน้าเขียวเหมือนพญาแร้งถูกหัวกลอยกันทั้งโรงพัก (16 พฤษภาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 5

มาฟังเรื่องข่าวคนแก่ดันกันบ้าง อายุ 78 ปี ยังดันยังฆ่าคนได้ ทำเป็นเล่นอายุ จะ 80 ปีแล้วยังผู้ใหญ่บ้านแล้วยิงหัวตัวเองตายตาม สาเหตุเนื่องมาจากเถียงกันเรื่องเงิน ฉาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ 13 ที่ผ่านมา พ.ต.ต.เกรียงไกร ศรีธัมยรัตน์ สารวัตรสอบสวน สอบสวน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งแกลงเหตุว่า นายๆเขายิงกัน เต็ดสมอเร์ นอนตื่นซ้อ ที่บ้านเลขที่ 31/1 ม.4 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (11 มิถุนายน 2544)

การเสริมอารมณ์ขันในการเริ่มต้นเล่าข่าว ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจอยากติดตามฟังข่าว แม้ว่าบางข่าวอาจเป็นข่าวธรรมดา เช่น ข่าวอาชีพ ข่าวสามีภรรยาทะเลาะกัน หรือข่าวอาชญากรรม หากอ่านจากหนังสือพิมพ์ หรือรับสารจากโทรทัศน์ มักจะไม่รู้รู้สึกตกชบขัน แต่ทวน ทักมึน สามารถ ใช้กลวิธีสร้างอารมณ์ขันทำให้ข่าวธรรมดามีรสชาติยิ่งขึ้น

เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องข่าวมักประกอบด้วยเนื้อความหลายส่วนต่อเนื่องกัน ข่าวที่มีเนื้อเรื่องเด่นคือ ข่าวอาชญากรรม ทวน ทักมึน เล่าเนื้อเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ โดยระบุเวลาขณะเกิดเหตุตามแบบ ชาวบ้าน จากนั้นจะกล่าวถึงรายละเอียดข่าว ซึ่งประกอบด้วยปัญหาไปจนถึงการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยแทรกความคิดเห็นของตนลงไปด้วย นอกจากนี้ผู้เล่ายังใช้ทสนทนาสวมบทบาท

เป็นบุคคลในข่าว แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น การนำเสนอที่ละ
 ส่วนของเหตุการณ์ตรงกับลักษณะที่เรียกว่า ใช้การเล่าข่าวกระตุ้นให้ผู้ฟังสร้างความหมายด้วยการ
 ประดิษฐ์ต่อเหตุการณ์ให้รวมเป็นเรื่อง (กาญจนา แก้วเทพ, 2541 : 323 - 324)

ตัวอย่างที่ 1

ตีเก้าครึ่งหัวเช้าของวันที่ 2 ที่ผ่านมาร.ต.อ. สนัน เจนใจ ตำรวจประจำโรงพัก
 อำเภอเชิงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งแฉ่งเหตุว่า นายๆ เขายังหัวตัวเองซีบั้งเพ่งทั้ง
 อยู่ที่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 10 รับแจ้งแล้ว จึงนั่งกินเหนียวปังกับโกปีหัวเช้าอยู่หรือละครับ
 ก็ไปยังที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีชาวบ้านหลายคนมาขึ้นแลเหตุการณ์เต็มไป
 หมด ภายในห้องนอนพบศพนายรณชัย อายุ 26 ปี นอนซีบั้งจมกองเลือดดินเหลืองอยู่
 มีบาดแผลถูกยิงกับปืนแก๊ปเข้าที่หมับด้านขวาในมือซ้ายของผู้ตายยังกำกระบอกปืนแก๊ป
 จ้อยอยู่ที่ขมับ มือขวากำไม้ไผ่ท่อนยาว 2 ฟุต ที่ใช้กดโกปีใน ผู้ตายนุ่งกางเกงขาสั้นลายจุด
 สีน้ำเงิน เสื้อยืดแขนสั้นสีถวัลย์จันทร์ ข้างศพมีนายบุญมี อายุ 60 ปี พ่อของผู้ตายนั่งร้องไห้
 ลือ ลือ ด้วยความเสียอกเสียใจ

ตำรวจนายบุญมีพ่อของผู้ตายมาสอบปากคำ นายบุญมีให้การว่าแกมีอาชีพ
 รับจ้างทั่วไปอยู่กันสองคนพ่อลูก ถูกบ่าวที่ยิงตัวตายเพ่งเรียนจบคณะรัฐศาสตร์ จาก
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ระหว่างหางานทำเคยไปสมัครงานตามที่ต่างๆ หลายแห่งยังไม่ได้
 งาน นอกจากนี้ถูกบ่าวอยู่ระหว่างเตรียมตัวไปรับปริญญาที่กรุงเทพฯ ก่อนตายได้มาขอเบี้ย
 ตน ซึ่งตนบอกว่า ...หาไม่เบี้ยลูกเหอหวานนี้ แล้วพ่อก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเหมือนกัน
 แต่จะพยายามหาให้ ลูกเหอ ใจเย็นๆ ทำให้ลูกบ่าวบ่นว่าเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้
 แล้วจะไปรับปริญญาทั้งที่หาเบี้ยไปเช่าเสื้อครูก็ไม่ได้หาเบี้ยไปถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมรุ่น
 หลายร้อยบาทก็ไม่ได้ ใหนค่ารถเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อฝึกซ้อมรับปริญญา
 ค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรหลายอย่างไม่รู้จะหาที่ไหน ฝ่ายพ่อบอกว่า...ใจเย็นๆลูกเหอ พ่อจิ
 หาให้ และในตอนเช้าลูกบ่าวแอบเข้าห้องนอน ไม่ใช่เข้าไปนอน เข้าไปยิงตัวตาย คนได้ยิน
 เสียงปืน ก็เข้าไปแล พบว่าลูกบ่าวซีบั้งเพ่งทั้งตายเสียแล้ว (18 สิงหาคม 2544)

ข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำตัวตายเพราะไม่มีงานทำและไม่มีเงินไปรับ
 ปริญญา เล่าโดยลำดับตามเหตุการณ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น.ของเช้าวันที่ 2 เมื่อตำรวจได้รับแจ้งว่า
 มีคนฆ่าตัวตายจึงไปในที่เกิดเหตุ สังเกตได้ว่ามีคำเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า นาย ตามความนิยมของ
 ชาวภาคใต้ ทั้งๆ ที่เกิดเหตุการณ์ในภาคเหนือ แสดงว่ามุ่งจะสื่อกับผู้ฟังซึ่งเป็นชาวใต้ ผู้เล่าบรรยายถึง

สภาพศพและการแต่งกายของผู้ตายอย่างละเอียด และเล่าถึงคำให้การของพ่อของผู้ตายถึงสาเหตุการฆ่าตัวตาย ขณะเล่านั้นผู้เล่าได้เปลี่ยนบทบาทเป็นบุคคลในข่าวโดยใช้ภาษาถิ่นได้ เช่น เมื่อลูกชายขอเงินพ่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับปริญญา แต่ผู้เป็นพ่อไม่มีเงิน พ่อเลยบอกลูกว่า “หาไม่ เบี้ยลูกเหอ หวานนี้แล้วพ่อก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเหมือนกัน แต่จะพยายามหาให้ ลูกเหอ ใจเย็นๆ...”

ตัวอย่างที่ 2

เมื่อเวลาตีหนึ่งของคืนวันที่ 25 ที่ผ่านมามี ร้อยเวรโรงพักเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งแสดงเหตุว่า นาย ๆ ได้เกิดไฟไหม้ รัคๆ ที่บ้านทรงไทย รับแจ้งแล้ว ก็ไปพร้อมรถดับเพลิง ไปถึงที่เกิดเหตุพบว่า ไฟกำลังไหม้อยู่ที่ชั้น 2 จึงช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดไฟไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเสียหายหมดทั้งหลัง ในขั้นต้นคิดว่าค่าเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับนาย สุวิทย์ ไพรัชชัย อายุ 26 ปี ในสภาพเนื้อตัวมีแต่น้ำมันก๊าด กลิ่นเหม็นคาวไปหมด

ตำรวจสอบสวนนางสุภาณี อายุ 32 ปี เจ้าของบ้านให้การว่า ตนนั่งแลทีวีอยู่กับคนใช้ อีก 2 คนที่ชั้นล่างจู่ๆ ไฟเกิดไหม้ขึ้นที่ชั้นบนอย่างรวดเร็ว ตนและสาวใช้รีบวิ่งออกมาและแจ้งให้ตำรวจทราบดังกล่าว สำหรับบ้านหลังนี้ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง สร้างเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง ส่วนนายสุวิทย์ที่ถูกจับ เป็นคนวางเพลิงเผาบ้านหลังนี้ ทางตำรวจถามว่า บ้านเขาแพงๆ ตั้ง 11 ล้าน ฐไปเผาทำไมก็เอ้อไร

นายสุวิทย์บอกว่า คือพันนี้ผมเป็นคนก่อสร้างบ้านหลังนี้ ผมแอบหลงรักนางสุภาณี ที่เป็นแม่หม้ายเจ้าของบ้านที่ยังสาวยังสวย ผมหลงรักหัวปักหัวปำแต่ไม่ได้รับความสนใจ ก่อนเกิดเหตุนางสุภาณีเจ้าของบ้าน ใช้ให้ผมไปซื้อน้ำมันมาเติมรถยนต์ 500 บาท ที่นี้ผมไปเติม 300 บาทที่เหลือ 200 บาท ผมกินเหล้าหมด ไม่เอาไปคืน พอนางสุภาณีพบหน้า ทวงถามเงินว่าไหนละเบี้ย 200 ค่าเติมน้ำมันเอามาให้ด้วย ผมบอกว่าเอาไปกินเหล้าหมด นางสุภาณีก็ด่าว่า “ไอเปรตจ้งสู ไปๆ ไม่ให้ทำงาน” แล้วไล่ออกจากบ้าน ด้วยความโมโห ทั้งรักทั้งแค้นเลย ใช้น้ำมันก๊าด จุดไฟเผาบ้านให้ราบเป็นหน้ากลองเลย (20 ตุลาคม 2544)

เนื้อเรื่องเล่าตามลำดับเหตุการณ์ บอกถึงสาเหตุของการวางเพลิงและความเสียหายอย่างละเอียด รวมทั้งสวมบทบาทเป็นบุคคลในข่าวถึง 4 คน คือ พลเมืองดี ตำรวจ ผู้ต้องหา และผู้เสียหาย โดยแทรกบทสนทนาไว้ระหว่างคำบรรยาย

- (พลเมืองดี) : นายๆ ได้เกิดไฟไหม้ริคๆ ที่บ้านทรงไทย
 (ตำรวจ) : บ้านเขาแพงๆ ตั้ง 11 ล้าน สูไปเผาทำซีเกลือทำไม
 (ผู้ต้องหา) : พันนี้ผมเป็นคนก่อสร้างบ้านหลังนี้ ผมแอบหลงรัก นางสุภาณี ที่เป็นแม่หม้ายเจ้าของบ้านที่ยังสาวยังสวย...
 (ผู้เสียหาย) : ไชเปรดจิงสุ ไปๆ ไม่ให้ทำงาน

ตัวอย่างที่ 3

เกิดเหตุพ่อจำใจยิงลูก เปิดเผยขึ้นเมื่อบ่ายโมงของวันที่ 25 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดน่าน ตำรวจได้รับแจ้งว่า นายๆ พ่อยิงลูกตายนอนตื่นเหลือง ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบศพ นายขงยุทธ จำปา อายุ 26 ปี นอนซบึงจมกองเลือดอยู่บนพื้นบ้าน มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเป็นรูพรุนไปหมด แล้วมีนางสุรีย์ อายุ 48 ปี แม่ผู้ตายนั่งร้องไห้ แ่ๆ ศพแล้วพบนายบุญธรรม จำปา อายุ 55 ปี พ่อของผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้ยิง นั่งรอมอบตัวพร้อมกับปืนลูกซองที่ใช้ยิงลูก ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวน พอถึงโรงพักทางตำรวจถามว่า ตนยิงลูกบ่าวตนทำไร นายบุญธรรม บอกว่าก็พันนี้ สาเหตุที่ต้องฆ่าลูกบ่าวของตัวเอง เพราะไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้วพฤติกรรมของลูกบ่าว มันชอบกินเหล้าเมายาบ้า ไม่ยอมทำงานทำการ มีนิสัยเถรชอบขกต้อยหาเรื่องชาวบ้านอยู่เป็นประจำ แล้วที่สำคัญที่ทนไม่ได้ก็คือไปคือ เวลาเมาที่ไรต้องทำร้าย ดบตี ดืบพ่อแม่อยู่เป็นประจำ วันไหนที่ไม่ได้ทำร้าย ดบตีพ่อแม่ มันบอกว่าวันนั้นมันนอนไม่หลับ ดืบพ่อแม่ทุกที หลังสุดก่อนเกิดเหตุ นายขงยุทธกลับบ้านในสภาพเมาเพลดๆ พอเห็นแม่ก็ขอเงินแม่ นางสุรีย์ผู้เป็นแม่บอก ว่า กูจเอาเงินมาจากไหน มีงค์ค่าโตโลกั้ง หมาเลียวานไม่ถึงแล้ว ไม่รู้จักทำงานทำการ เอาแต่กินเหล้า ไชเปรดพันนี้ละมิง นางสุรีย์แ่ก่ค่าลูกของแ่ก่ ทำให้นายขงยุทธถูกบ่าว เมื่อถูกแม่ค่าโมโห เบี้ยก็ไม่ได้แ่ดมยังถูกแม่ค่า ให้ก่ล้วยแม่ทั้งก่ล้วยหอมว่อนไปหมด ค่นแม่อย่างสาตเสี่ยเทเสี่ย ค่าแม่ไม่พออังก่ว่ามีดไล่ฟันจะฆ่าแม่ให้ตาย

นายบุญธรรมผู้เป็นพ่อเห็นกับตาแบบนั้น เข้าไปห้ามว่า อย่าตูก อย่าตูก แต่นายขงยุทธไม่ฟัง หันมาแ่ดนายบุญธรรมทำตาขวาง แล้วถามนายบุญธรรมว่า พ่ออยากจิตายกันห้อย ว่าแล้วก็ไล่ฟัน นายบุญธรรมผู้เป็นพ่อแ่ก่ก่ก่ล้วยตายเหมือนกัน วิ่งเข้าไปในห้องเสร็จแล้วไปคว่าเป็น ยิงถูกลูกบ่าวตายซบึงพลาฟพัน คอนนี้ตำรวจได้ควบคุมนายบุญธรรมผู้เป็นพ่อเอาไว้ค้ำอำทำแ่ดตามกระบิลเมืองกันต่อไป (28 กุมภาพันธ์ 2544)

เมื่อเรื่องเล่าตามลำดับเหตุการณ์ข้างที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง สาเหตุคือลูกเป็นคนไม่ดีเวลา
 มาชอบทำร้ายร่างกายพ่อแม่ ส่วนผลของเหตุการณ์ คือ ผู้เป็นพ่อสุดจะทน เลยยิงลูกตัวเองตาย ผู้เล่า
 สวมบทบาทเป็นบุคคลในข่าวถึง 5 คน คือ พลเมืองดี ตำรวจ พ่อ แม่ และลูก

- (พลเมืองดี) : นายๆ พ่อยิงลูกตายนอนตื่นเหลือง
 (ตำรวจ) : ตอนยิงลูกบ่าวคนทำไร
 (พ่อ) : (สาเหตุที่ต้องฆ่าลูกบ่าวของตัวเอง) เพราะไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว
 กับพฤติกรรมของลูกบ่าว มันชอบกินเหล้าเมายาบ้า ไม่ยอมทำงานทำการ
 มีนิสัยเกรงชอบชกต่อหาเรื่องชาวบ้านอยู่เป็นประจำ...
 (แม่) : ญาติเอาเงินมาจากไหน มีง่าเฝ้าโต โท้งหมาเลียวนไม่ถึงแล้ว ไม่รู้จัก
 ทำงานทำการเอาแต่กินเหล้า ไชปรตพันนี้ละมึง
 (ลูก) : พ่ออยากตายกันเห้อ...

สังเกตได้ว่าผู้เล่าคิดสำนวนของคน ตัวละครต่างกรณี ต่างถิ่น ก็ใช้คำพูดอย่างเดียวกัน
 กับคำพูดในคำบรรยาย เช่น “นอนตื่นเหลือง” ในคำพูดของพลเมืองดีตรงกับคำบรรยายในข่าว
 ตัวอย่างที่ 1 เมื่อพิจารณาสำนวนในส่วนคำบรรยายก็พบว่าใช้ภาพพจน์ สร้างอารมณ์ร่วม เช่น
 “ให้กลิ่นแม่ทั้งกลิ่นหอมอ่อนไปหมด” หรือ “ควบคุมนายบุญธรรมผู้เป็นพ่อเอาไว้ด้วยยาทำแกงตาม
 กระบิลเมืองกันต่อไป”

ตัวอย่างที่ 4

ตีหนึ่งของ คืนวันที่ 25 ที่ผ่านมา ตำรวจได้รับแจ้งว่า มีคนถูกฟันบาดเจ็บสาหัส
 อากาศตายเป็นหมื่นหอมเท่ากัน 2 ราย อยู่ที่โรงพยาบาล แขนบมาสอบสวน พบว่า คนที่ได้
 ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกฟันด้วยขวาน เข่าที่หัวที่แขนซ้ายรวมทั้งหมด 5 แผล อีกราย
 เป็นผู้หญิงถูกฟันด้วยขวานเหมือนกันที่หน้าที่มีมือขวา รวม 5 แผล อากาศสาหัสทั้งคู่ไม่
 สามารถให้การได้

จากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้การว่า คนร้ายที่ฟัน 2 ตัวเมียนี่ไม่ใช่ใคร
 ที่ไหน ลูกบ่าวมันเองนี่ย หลังจากฟันพ่อแม่แล้วมันหนี ทางตำรวจได้ออกติดตาม จับตัวได้
 ขณะไปหขบอยู่ในหน้าร้าง จับได้พร้อมกับขวานติดเลือด 1 เล่ม ตำรวจสอบสวน ว่าขาด
 เจ็บไอ้ปรตนิมึงฟันพ่อแม่มึงทำไม นายพงศ์ศักดิ์บอกว่า ฟันนี้กรับก่อนผมจะฟันพ่อ
 พ่อแก่ได้สั่งสอนอบรม แก่คำผมเกี่ยวกับเรื่องที่ผมประพาศิไม่ตี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชี้เหล้า
 ชีกร้าน ชียา นายพงศ์ศักดิ์เถียงนายเทศผู้เป็นพ่อ เเถียงกัน ไปเถียงกันมานายพงศ์ศักดิ์โมโห

โคดเตะแล้วต่อยพ้อจนล้มลง บอกว่า **คนไม่ต้องมาสอน ผมแต่โคโลกังหมาเลียวานไม่ถึงแล้ว ผมรู้ว่าไอ้ไรเป็นไอ้ไร เรื่องของผม เรื่องกินเหล้าเมาไม่ใช่เรื่องของคุณ มันฉัดพ้อจนล้มลุกคลุกคลาน ยังไม่หน้าใจ** คว่าชวานพินพ้อจนสลบไสลไถ่คั่วหมคสติ แม่เห็นก็เข้าไปห้าม **อย่าถูกหื้อ อย่าถูกหื้อ อย่าพินพ้อ ขอที ขอที นายพงษ์ศักดิ์ พินพ้อหลายที เกรงใจหันไปพินแม่แล้วก็หลบหนีถูกตำรวจจับทันควัน รับสารภาพแต่โดยดี (28 กุมภาพันธ์ 2544)**

ในเนื้อเรื่องเล่าตามลำดับเหตุการณ์ข้าง เริ่มขึ้นเมื่อมีพลเมืองดีแจ้งตำรวจว่า มีคนโดนพินอากรสาหัสเป็นตายเท่ากัน เมื่อตำรวจไปที่เกิดเหตุพบว่ามือมีดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บ ข่าวนี้อันผู้เล่าสวมบทบาทเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ตำรวจ ผู้ต้องหา และแม่

- (ผู้เห็นเหตุการณ์) : คนร้ายที่พิน 2 ตัวเมียนี่ไม่ใช่ใครที่ไหน ลูกบ่าวมันเองนิ
 (ตำรวจ) : ชาติเจ็บ ไอ้ปรตนิ มึงพินพ้อแม่มึงทำไม
 (ผู้ต้องหา) : คนไม่ต้องมาสอนผม ผมแต่โคโลกัง หมาเลียวานไม่ถึง ผมรู้ว่ามันเป็นไอ้ไร เรื่องของผม เรื่องกินเหล้าเมาไม่ใช่เรื่องของคุณ
 (แม่) : อย่าถูกหื้อ อย่าถูกหื้อ อย่าพินพ้อ ขอที ขอที

สำนวน “เฒ่าโคโลกัง” ที่นายพงษ์ศักดิ์พูด ตรงกับที่แม่ของนายชยยุทธ์พูดในตัวอย่างที่ 3 การสวมบทบาทนี้ก็ยิ่งโยงกับลีลาของผู้เล่าผู้นั้นเอง

ตัวอย่างที่ 5

เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมามีเรื่องสยองเกล้าเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง มีเสียงร่ำลือกันว่า มีผีเที่ยวหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา จนไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปที่รีสอร์ทหลังตะวันตกดิน หลังสุดพ่อค้าคาราวานขายสินค้าราคาถูก มาปักหลักขายของอยู่ในบริเวณดังกล่าว ก็ถูกผีหลอกจนอยู่ไม่ได้เหมือนกัน และก็มียเสียงร่ำลือกันว่าในอดีต มีหญิงสาวรายหนึ่งถูกฆ่าแล้วเอาศพไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หลังรีสอร์ท จากนั้นก็มีคนตายที่นี้อีกหลายรายทำให้วิญญาณหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ซึ่งรายละเอียดของข่าวนี้นั้นผมได้เสนอให้พี่น้องได้ฟังกันไปแล้ว มีความคืบหน้าของเรื่องนี้เมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมามีข่าวว่าได้เดินทางไปสังเกตการณ์ที่รีสอร์ทดังกล่าวอีกครั้งพบว่า มีชาวบ้านที่รู้ข่าวได้ทยอยกันไปพิสูจน์ความลึกลับกันแน่นไปหมด นางนงนุชผู้จัดการรีสอร์ทได้เล่าว่าตลอดทั้งวันยังคงมีชาวบ้านที่รู้ข่าว เดินทางมาแลเป็นจำนวนมาก

เราขอยืนยันว่าไม่ได้สร้างสถานการณ์ให้ชาวบ้านแตกตื่นกันแต่อย่างใด คนมาแลเพราะความเชื่อที่นี้ผีคืน หลอกหลอนผู้คนที่ผ่าน ไปผ่านมาจริง นางนฤมลได้เล่าว่า ตอนแรกฉันเองก็ไม่เชื่อค่ะแค่พอเจอมาพบกับตัวเองจริงๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันมีจริง นางนฤมลเล่าต่อไปว่าสำหรับตัวเองเป็นเพื่อนสนิท กับเจ้าของที่ดินพื้นนี้ แล้วมาดูแลได้ 5 วันแล้ว ทุกวันที่อยู่ที่นี้มักพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาด ที่ฉันเหมือนจะเป็นลมก็เหมือนฉันถูกมันดึงขาพอลเดินมันดึงไว้ แล้วถูกร้องเรียกตอนกลางคืนแบบโหยหวน จึงต้องจุกจุกไปบอกเจ้าที่เจ้าทาง นางนฤมล บอกว่า ตอนนั้นฉันเชื่อแล้วค่ะว่าสิ่งลึกลับมันมีจริง เพราะเหตุการณ์ที่พบที่เกิดขึ้นไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ทางด้านนายวิชัย เจ้าของกิจการคาราวานสินค้าราคาถูก ที่ถูกผีหลอก ปรากฏว่าแก็ได้รับการติดต่อจากรายการมิติลึกลับ โดยทีมงานได้โทรมาสอบถามรายละเอียดเพื่อจะมาพิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้น (2 มิถุนายน 2544)

เล่าเนื้อเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าของข่าวที่เคยได้นำเสนอไปแล้ว โดยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเรื่องของความน่ากลัวในรีสอร์ทที่เล่ากันว่าผีดู นอกจากนี้ ทวน ทักษิณ ได้สวมบทบาทเป็น ผู้จัดการรีสอร์ท อีกด้วย

(ผู้จัดการรีสอร์ท) : ตอนแรก ฉันเองก็ไม่เชื่อค่ะ แต่พอเจอมาพบกับตัวเองจริงๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันมีจริง...ที่ฉันเหมือนจะเป็นลมก็คือ ฉันถูกมันดึงขา พอลเดินมันดึงไว้ แล้วถูกร้องเรียกตอนกลางคืนแบบโหยหวน จึงต้องจุกจุกไปบอกเจ้าที่เจ้าทาง

ตัวอย่างที่ 6

ข่าวตำรวจวิสามัญผู้ร้ายจับหลานสาวตัวเองเป็นประกัน เรื่องราวได้เปิดเผยเมื่อเวลาตีเก้าห้าค่ำ ตำรวจโรงพักของอำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งว่า นายๆ มีคนจับเด็กผู้หญิงเป็นตัวประกัน เมื่อรับแจ้งแล้วตำรวจจะนั่งกินโกโก้กับเหนียวปังอยู่หรือก็ไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบผู้ชายชื่อนายสมชัย ศรีวงศ์สา อายุ 30 ปี แกเป็นราษฎรเต็มขั้นบ้านหนองงนนา กำลังจับตัว เด็กหญิงดวงเดือน อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นหลานสาวของตัวเองเป็นตัวประกัน โดยนายสมชัยใช้ระเบิดลูกเกลี้ยงเป็นอาวุธ

เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมว่า อาเหือ อหนือ ปล่อยหลานเถอะ แต่นายสมชัยต่อรองขอรถปิกอัพ พร้อมคนขับ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง นายสมชัยจึงยอมปล่อยตัว

หลานสาวที่บริเวณแยกเข้าหมู่บ้าน แต่ยังไม่ยอมทิ้งลูกระเบิด แก่ประกาศว่า ตายเป็นตาย
ผมไม่ยอมให้ตำรวจจับ... (15 มีนาคม 2544)

กรณีอาจับหลานสาวเป็นตัวประกัน เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 21.00 น. เมื่อมีพลเมืองดีแจ้งว่า มี
เด็กผู้หญิง โคนจับเป็นตัวประกัน เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบว่า ผู้ร้ายรายนี้ คือ อาแท้ๆ ของเด็ก
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อม แต่ผู้ร้ายไม่ยอมปล่อยตัวประกัน ในที่สุดตำรวจเลยต้องวิสามัญผู้ร้าย
เล่าเนื้อเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ บอกถึงสาเหตุ และผลของการกระทำ โดยผู้เล่าได้สวมบทบาทเป็นทั้ง
พลเมืองดี ตำรวจและผู้ร้าย

- (พลเมืองดี) : นายๆ มีคนจับเด็กผู้หญิงเป็นตัวประกัน
(ตำรวจ) : อาเห้อ อาเห้อ ปล่อยหลานเถอะ
(ผู้ร้าย) : ตายเป็นตายผมไม่ยอมให้ตำรวจจับ

ตัวอย่างที่ 7

คืนหนึ่งครั้งของคืนวันที่ 5 ที่ผ่านมา ขณะที่รองผู้กำกับฝ่ายปราบปราม โรงพัก
อำเภอเมืองอ่างทองพร้อมกับพรรคพวกนั่งรถสายตรวจดูแลพื้นที่ตามปกติ เมื่อขับรถมาถึง
ข้างศาล อำเภอเมืองอ่างทองห่างจากโรงพักเมืองอ่างทองประมาณ 500 เมตร พบวัยรุ่น 3
คน กำลังรูดแอมกะไซค์ฮอนด้า ทะเบียน ฉ 4725 อ่างทอง แล้วแบกอะไหล่รถอีก 10
กว่าชิ้น พอกลุ่มวัยรุ่นเห็นตำรวจมา หุ่บรถวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง ตำรวจตามจับมา
ได้ 1 คน ชื่อ นายวิชิตอายุ 18 ปี ตำรวจถามว่า แล้วรถสู๊ตึกมาจากไหนละนี่ นายวิชิตก็บอก
ว่าลักมาจากหน้าโรงพัก เป็นรถของตำรวจ เป็นรถของคาบตำรวจสมหวัง ตั้งใจว่าจึรูดมาให้
ไกลกว่านี้ แล้วจึต่อสายตรง แล้วก็จับหลบหนี แต่มาถูกจับเสียก่อน นายวิชิตรับสารภาพ
ทางตำรวจก็ถามว่าสู๊ตึกจะติดรางมั่งเห้อ มาลักรถหน้าโรงพัก รถตำรวจไม่กลัวราง เห้อ
นายวิชิตบอกว่า คือพันนี้ ผมลักรถชาวบ้านมานานแล้วมันไม่ตื่นตื่น ชาดลักรถตำรวจ
มันตื่นตื่นดี ทางตำรวจก็บอกว่าถ้ามันเข้ารางลักก็ก็ตีเหมือนกัน (18 มีนาคม 2544)

เล่าเนื้อเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ข่าว เริ่มเมื่อตำรวจออกตรวจพื้นที่และไปพบกับขโมย
เลยจับเข้าตาราง ผู้เล่าสวมบทบาทเป็นทั้งตำรวจและขโมย

- (ตำรวจ) : แล้วรถสู๊ตึกมาจากไหนละนี่
: สู๊ตึกจะติดรางมั่งเห้อ มาลักรถหน้าโรงพัก รถตำรวจไม่กลัวราง เห้อ
(ขโมย) : ผมลักรถชาวบ้านมานานแล้ว มันไม่ตื่นตื่น ชาดลักรถตำรวจมันตื่นตื่น

(คำรวจ) : ถ้านั้นเข้ารางสักทีก็ดีเหมือนกัน

ตัวอย่างที่ 8

มาฟังข่าวนี้ ได้รับการเปิดเผย เมื่อเที่ยงครึ่งของวันที่ 15 ที่ผ่านมา คำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิง รับแจ้งแล้วจะนั่งกินหมมจีนอยู่พริกกี้ไป พบว่าคนที่ถูกยิงเพื่อนบ้านตามส่งโรงพยาบาลที่แค่เกิดเหตุ คำรวจตามไปสอบสวนที่โรงพยาบาล ไปถึงพบว่าคนที่ถูกยิงชื่อว่า นางนิต นามวงศ์ อายุ 32 ปี ถูกยิงเข้าที่มือขวาที่แขนสองข้าง หมอรีบไว้รักษาตัวจากการสอบปากคำนางนิต ซึ่งแกลสามารถแหล่งได้ให้ปากคำได้ นางนิตให้การว่า มือปืนรายนี้ ไม่ใช่ใครที่โหด ฝีมือตัวเอง ชื่อว่านายอรุณ อายุ 28 ปี อายุอ่อนกว่า คือรุ่นน้อง อยู่กินครองรักปักสาวมานาน 7 ปีแล้ว มีลูกสาว 1 คน นางนิตเล่าต่อไปว่าก่อนเกิดเหตุตนออกไปเก็บผักนอกบ้าน เสร็จแล้วกลับมาบ้านอาบน้ำชำระร่างกายอยู่ในห้องน้ำภายในบ้าน ไม่รู้เหมือนกันว่า นายอรุณผัวกลับจากไร แล้วมาแอบแลทางรูในห้องน้ำ เสร็จแล้วคำว่า ซาดหน้าด้านเจ็บ ฐูแก่ผ้าอาบน้ำเทรอ เสร็จแล้วเรียกนางนิต เมือให้เปิดประตูห้องน้ำมาแล้วคำว่า ซาดหน้าด้านแก่ผ้าอาบน้ำ ชาวบ้านออกมาเห็นฟังเต็มไปหมด ยิ่งทำให้ นายอรุณ โกรธใหญ่วิ่งไปคว้าปืนมายิงนางนิต นางนิตวิ่งหนีออกมานอกบ้านแต่ยังถูกยิงบาดเจ็บ เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นแล้วสงสารช่วยพานางนิตส่ง โรงพยาบาล หมอรักษาอาการปลอดภัยแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจพอฟังคำให้การของนางนิต ไม่ค่อยเชื่อที่นางนิตบอกว่าสาเหตุที่ถูกยิงเพราะแก่ผ้าอาบน้ำ คำรวจได้สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ และมาเป็นเพื่อนนางนิต ที่โรงพยาบาลว่า จริงหรือ เรื่องนี้จริงหรือ ผัวมันยิงเพราะเรื่องนี้จริงหรือ ชาวบ้านบอกว่า จริงกะ ก็นายอรุณผัวนางนิต หึงหวงไม่ยอมให้นางนิตเมียที่ตัวชาวแก่ผ้าอาบน้ำ เพราะกลัวว่าจะมีไอ้เข้าไอ้ไขง ถูกผู้ชายชื่อไอ้แผนคนอื่น มาแอบดูเมียคนอาบน้ำ หลังจากสอบสวนนางนิตแล้ว คำรวจได้เดินทางไปที่บ้านนายอรุณ มือปืนจี๊ที่จี้รายนี้ แล้วก็ไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่า เสร็จแล้วก็พาตัวพร้อมกับปืน 1 กระบอกไม่มีทะเบียนไปสอบสวนที่โรงพัก พอถึงโรงพัก นายอรุณก็ยอมรับว่า จริงครับ ผมยิงนางนิตเมียผมจริง ทางตำรวจถามว่าแล้วคุณยิงเมียด้วยเรื่องอะไร นายอรุณบอกว่า ผมโกรธจนลืมตัวที่นางนิต แก่ผ้าอาบน้ำตัวชาว ชาวไปทิ้งเรื่อนร้าง แต่มีค่าเป็นหย่อมๆ ฮ่า ฮ่า แล้วเสียงน้ำมันดัง เอ็ดลอคออกไปนอกบ้าน ถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะมาหยบแถมเมียผมแก่ผ้าอาบน้ำ ผมว่ากล่าวตักเตือนเมียว่าที่หลังอย่าแก่ผ้าอาบน้ำ นางนิตเมียผมมันเสียง ว่าไม่มีใครวิตถาร ไม่มีใครลักคนเหมือนตนหรือก มีคนคนเดียวที่หยบแถมเมียแก่ผ้าอาบน้ำ ได้ฟังแล้ว

นายอรุณบอกว่าเกิดบันดาลโทษะ เลขชิงเมียปางตาดังกล่าว ตำรวจเลขควบคุมตัว นายอรุณแล้วจึงทิ้ง ไปดื่มยาทำแคงตามกระบิลเมืองกันต่อไป (19 สิงหาคม 2544)

เล่าเนื้อเรื่องโดยละเอียดตามลำดับเหตุการณ์ ทั้งนี้ผู้เล่าได้สวมบทบาทเป็นบุคคลในข่าว เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่าทั้งตำรวจ เพื่อนบ้าน ผู้บาดเจ็บและผู้ต้องหา

- (ตำรวจ) : จริงหรือ เรื่องนี้จริงหรือ ผมมันยังเพราะเรื่องนี้จริงหรือ
- (เพื่อนบ้าน) : จริงค่ะ ตอนนายอรุณหัวนางนิคหิงหวงไม่ยอมให้นางนิคเมียที่ตัวขาว แก้วผ้าอาบน้ำ เพราะกลัวว่าจะมีไอ้เข้าไอ้โงง ลูกผู้ชายชื่อ ไอ้แผนคนอื่น มาแอบดูเมียอาบน้ำ
- (ผู้บาดเจ็บ) : มือปืนรายนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน ผมนุ้ยเอง
- (ผู้ต้องหา) : ผมโกรธจนลืมตัวที่นางนิค แก้วผ้าอาบน้ำตัวขาว...

ทวน ทักษิณ ใช้วิธีการเล่าเนื้อเรื่องอย่างละเอียดตามเหตุการณ์ และใช้บทบาทสวมบทบาทเป็นบุคคลในข่าว เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนาน ให้กับผู้ฟัง มักประกอบด้วย พลเมืองดี ตำรวจ ผู้เสียหาย และผู้ร้าย ผู้ฟังจะได้รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและ ประคิดประจําเรื่องได้เอง

สำนวนที่น่าสนใจ คือ ในคำบรรยายมีคำเรียกขานที่จะมาแอบดูว่า “ไอ้เข้า ไอ้โงง ลูกผู้ชายชื่อ ไอ้แผน ” สำนวนที่แสดงการจับกุมไปดำเนินคดี กล่าวให้มีสำนวนว่า “นำไปดื่มยาทำแคงตามกระบิลเมืองกันต่อไป ” ตรงกับในตัวอย่างที่ 3

การจบเรื่อง

การจบเรื่องในการเล่าข่าวของ ทวน ทักษิณ มี 2 ลักษณะ คือ จบตามเนื้อข่าว และ จบด้วยการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อคิด

1. จบตามเนื้อข่าว

การจบเรื่องในลักษณะนี้ ผู้เล่าจะไม่แทรกความคิดเห็นหรือ วิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ นอกเหนือไปจากการเล่าเนื้อข่าวสั้นๆ ความเห็นในข่าวเป็นความเห็นของบุคคลที่กล่าวถึงไม่ใช่ของผู้เล่า ดังนี้

คังนี่

ตัวอย่างที่ 1

ข่าวโบสถ์เดินได้ ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อข่าวลงท้ายจบด้วยข้อความ

ต่อมาเนินบน โศกสูงริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีน ด้านหลังโบสถ์ ได้ถูกกระแสน้ำในแม่น้ำท่าจีนกัดเซาะ จนดินริมตลิ่งพังเสียหาย เจดีย์โบราณก็ถูกกระแสน้ำท่วมพัดพาพังเสียหายลง ต้นมะขามใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้กลับตาลปัตรย้ายมาอยู่ที่ด้านหลังโบสถ์มหาอุดม สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับชาวบ้านในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก ต่างจับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา ว่าหลวงพ่อโสภิตาส ในโบสถ์แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขยับเขยื้อน ให้โบสถ์รอดพ้นจากน้ำท่วมในครั้งนั้น (11 มีนาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 2

ข่าวฆาตกรรม เพราะเรื่องขู่สาว ทวน ทักขนิณแล้วว่า มีชายหนุ่มกำลังจะแต่งงาน เมื่อไปช่วยงานที่บ้านเจ้าสาวในวันก่อนแต่ง ตอนกลับถูกยิงตายกลางทาง

ทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องขู่สาว เพราะแฟนผู้ตายเคยมีแฟนมาแล้วเสร็จแล้วจะมาแต่งงานกับผู้ตาย แฟนเก่าของว่าที่เจ้าสาวเลยมายิงหัวว่าที่เจ้าบ่าวดังกล่าว (15 พฤษภาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 3

ข่าวชายหนุ่มฆ่าตัวตาย แบบพิสดาร โดยการกระโดดลงไปในเรื่องบดพลาสติก จนร่างกายแตกและไปทิ้งร่าง เพราะผิดหวังจากเรื่องความรัก ทวน ทักขนิณ จบเรื่องตามเนื้อข่าว โดยไม่เสริมความคิดเห็นใดๆ แต่ได้เล่าถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า

ทางค้าน พล.ต.ต. จงรัก จุฑานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พูดถึงเรื่องนี้ว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมา ไม่เคยเห็นการฆ่าตัวตายที่ไหนเหมือนรายนี้มาก่อน การฆ่าตัวตายปกติจะเป็นแบบยิงตัวตาย ผูกคอตาย กินยาตาย หรือ โดดจากที่สูงตาย แต่รายนี้มาแปลก คัดลึนใจเข้าไปพุ่งหลาวในเรื่องบดพลาสติก โดยวิธีการหวาดเสียว สุดแสนที่จะเสียวไส้ตั้งคือ สอดขาทั้งสองลงไปในเรื่อง ขณะที่เครื่องทำงานแล้วปล่อยให้เครื่องบดขา ไปจนถึงลำตัว ไปจนถึงหัว เครื่องจึงหยุดทำงาน เพราะบดไม่ได้ เพราะเป็นส่วนที่แข็ง ร่างกายส่วนอื่นที่ถูกบดเนียนแจกๆ เหมือนเขาบดหมู พล.ต.ต. จงรัก บอกว่า ตนเชื่อว่าการฆ่าตัวตายแบบพิสดารรายนี้ อาจจะเป็นรายเดียวและรายแรกของโลกที่ตายแบบทรมาณแบบนี้ (23 พฤษภาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 4

ข่าวผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ว่าจ้างมือปืนไล่ฆ่าหญิงสาว สาเหตุเพราะขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ในที่สุดมือปืนต้องจบชีวิตลง เพราะน้องสาวของผู้เคราะห์ร้ายตัดสินใจขับรถยนต์ชนคนร้ายจนเสียชีวิต ผู้เล่าจบเรื่องตามเนื้อข่าวว่า

...ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 ได้ไปตรวจค้นบ้านของนายศักดิ์ ชัยมา ผู้ต้องหาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่พบอะไร ส่วนนายประวิทย์มือปืนอีกรายหนึ่ง ที่ถูกสาวใจเด็ดซึ่งเป็นน้องสาวของคนที่ถูกยิงขับรถยนต์ชนตายนั้น เคยถูกตำรวจออกหมายจับในคดีปล้น แต่ผู้ต้องหาหนีหลุดออกมาได้ (21 สิงหาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 5

ข่าวผู้ต้องหาค้ายาบ้า ฆ่าตัวตาย เพราะกลัวความผิด ผู้เล่าจบเรื่องตามเนื้อข่าวว่า

...สอบสวนทราบว่าผู้ตายได้ซื้อธอมแมงกะไซค์พิดๆออกจากบ้าน ตั้งแต่เย็นของวันที่ 11 ที่ผ่านมา โดยบอกว่าจะพารถไปซ่อมที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เสร็จแล้วสูญไปเลย มาพบอีกทีกลายเป็นศพนอนอยู่กลางถนนแล้ว ไม่รู้ใครยิงเหมือนกัน ส่วนประเด็นตำรวจสันนิษฐานไว้ว่า เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว หรือไม่ก็จากเรื่องผู้สาว (12 กันยายน 2544)

ตัวอย่างที่ 6

ข่าวผู้เฒ่า อายุ 78 ปี ยิงคู่จริงเสียชีวิต และฆ่าตัวตายหนีความผิด ผู้เล่าจบเรื่องตามเนื้อข่าวว่า

...หลังจากที่นายครู พ่อเฒ่าจอมโหดยิงผู้ใหญ่บ้านชิงเงินแล้ว นายครูได้วิ่งออกจากบ้านที่เกิดเหตุ พอถึงกลางถนนก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน ยิงตัวเองตายที่ถนนกลางหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุประมาณ 700 เมตร (12 กันยายน 2544)

ตัวอย่างที่ 7

นาง สมพร จันลีมา ชาวบ้านจากอำเภอลำปางช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าร้องเรียนกับนักข่าวว่า ต้องการความเป็นธรรม เนื่องจากเมื่อ 4 ปีก่อน หมอสมิธผ่าตัดหัวใจในท้อง ขณะคลอดลูกที่โรงพยาบาลลำปางช่อง ทำให้ได้รับความทรมาน ปวดท้องมาตลอดเกือบ 4 ปี ผู้เล่าจบเรื่องตามเนื้อข่าวว่า

นายสมพร สามีของผู้เสียหายเล่าว่า หมอคนนั้น ไม่ยอมรับว่า เป็นผู้สัมผัสผ้ากอซ เขาไว้ แต่กลับไปเจรจากับพี่สาวของเมีย ว่ายอมชดใช้เงินให้ โดยจ่ายค่าเสียหายให้ หมั้นห้า พันบาท แล้วกำชับว่าให้เรื่องจบๆกันไป ซึ่งคนเห็นว่ามันไม่ถูกกับเรื่อง ไม่ถูกต้อง เมียของ คนต้องทนทุกข์ทรมานมานานกว่า 4 ปี เพราะความซุ่ยของหมอที่สัมผัสผ้ากอซไว้ในถุงคนใช้ เงินเพียงหมั้นห้าพันบาท ไม่พอกับค่ายาแก้ปวดที่ซื้อกินมาถึง 4 ปี จึงอยากให้หมอคน ดังกล่าว ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ให้มากกว่านี้ (2 ตุลาคม 2544)

ตัวอย่างที่ 8

ข่าวผู้ค้ายาบ้า ช่มชู้เด็กนักเรียนให้ขายยาบ้าแก่เพื่อนๆ ในโรงเรียน แต่เด็กกลัวความผิด เลย บอกครูประจำชั้น แล้วแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือ เพราะกลัวความไม่ ปกติภัย ผู้เล่าจบเรื่องตามเนื้อหาข่าวว่า

เด็กหญิงบีที่โดนช่มชู้ มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน ไม่มีที่กินทำกิน ต้องรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ ทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวัน แล้วขยี้เรียไรเงิน ช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงบี พร้อมทั้งพยายามหาอาชีพเสริมให้ด้วย (11 ตุลาคม 2544)

การจบเรื่องตามเนื้อหาข่าว ของทวน ทักยิม มักใช้เมื่อข่าวไม่มีประเด็นให้คิดต่อเนื่อง หรือ ความคิดเห็นของบุคคลในข่าวชัดเจนพอแล้ว ผู้เล่าไม่ต้องเสริมต่ออีก

2. แสดงความคิดเห็นและให้ข้อคิด

การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อคิดในตอนจบเรื่อง ประกอบด้วยการตั้งข้อสังเกต โดยมัก มิได้มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะตำหนิผู้กระทำผิด ยกเว้นกรณีที่มีความรุนแรงกว่าปกติ โดยทั่วไปผู้เล่าจะ พยายามชี้แนะหลักการหรือแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างที่ 1

ข่าวตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินประจำสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสตูล ยักยอกเงินเดือน ตำรวจทั้งโรงพัก หนีไปหลบซ่อนอยู่ต่างจังหวัด ทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับความเดือนร้อน ทวน ทักยิม ลงท้ายความคิดเห็นและวิจารณ์ว่า

ไม่น่าเลยแกลงจะคิดธุระหรือหรือ จะไปทำธุระที่ไหนควรคำนึงถึงเพื่อนตำรวจ ที่อยู่โรงพักเดียวกันเสียก่อน เขาเงินมาให้เพื่อนก่อน ไม่ไร้ไร้อยให้เพื่อนนั่งรอนเหงือก เจียวกันทั้งโรงพักแบบนี้

ก็รู้ๆกันคืนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องตำรวจชั้นผู้น้อย เงินเดือนไม่ใช่ที่
ศตางค์ บางคนเงินเดือนก็ไม่เหลือ ถูกหักสหกรณ์มั่ง ถูกเงินบ้าง เหลือไม่ใช่ที่ศตางค์
แล้วยังเอาเบี้ยเพื่อนอีก

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ ที่ทำหน้าที่ทางการเงิน ต้องเป็นคน
ใจแข็ง และก็เป็นคนที่ละเอียด คนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินที่เสียชื่อเสียงคนเสียอนาคต
มากี่ร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่การเงินต้องใจแข็ง ต้องรู้จักตัดกิเลสของตัวเอง
นี่แกไม่น่าทำ ไม่รู้แกมีเหตุผลพันหรือ (16 พฤษภาคม 2544)

ผู้เล่ายังไม่ด่วนตัดสินใจผู้กระทำผิดเป็นคนไม่ดี เมื่อลงท้ายว่า บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเงินต้องเป็นคนใจแข็ง และต้องรู้จักตัดกิเลส ผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าสาเหตุมาจากจิตใจอ่อนแอ พ่ายแพ้
ต่อความโลภ ทั้งๆที่ไม่น่าจะกระทำ แต่เมื่อกระทำแล้วก็สร้างความคิดหรือคนแก่เพื่อนๆของคน
อย่างทั่วถึง

ตัวอย่างที่ 2

ข่าวพ่อฆ่าลูกเพราะสุดทนกับพฤติกรรมอันโหดร้ายของลูก ที่เมาเหล้าครั้งใดต้องทำร้าย
ร่างกายพ่อแม่ทุกครั้ง จนพ่อโมโหคว่ำปิ่นยิงลูกตาย ผู้เล่าได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

ไม่รู้จินหลงกันประการใด พี่น้องว่าสมควรตายไหมไอ้บ่าวนี้ เมาแล้วเที่ยวด่า
พ่อด่าแม่ ด่าไม่พอ ยังถิ่พ่อถิ่แม่ ทำตัวเป็นขวเกาะ เกาะพ่อ เกาะแม่กิน พอพ่อแม่
ไม่ให้เบียด บ้าง บ้าง ซ้อมบ้าง ไม่สมควรเอาไว้คนเปรตๆ ฟันนี้

เหมือนที่ผมบอกแหละครับว่า บ้านหนึ่งบ้านใดก็แล้วแต่ ถ้ามี 3 ซ้อยู่ในบ้าน
บ้านนั้นไม่ปกติสุขแล้ว จะมีเรื่องวุ่นวายตามมา คือ ซี้เหล้า ซี้เล่น ซี้ยา บ้านหลังนี้ มีทั้ง
ซี้เหล้า ซี้ยา เรื่องก็เลยเกิดขึ้น (28 กุมภาพันธ์ 2544)

ถึงแม้ผู้เล่าได้แสดงความคิดเห็นด้วยการตั้งคำถามเป็นสำนวนว่า “สมควรตายไหม” ก็มี
เจตนาจะให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ของข้อสรุปว่า บ้านหลังใดถ้ามีพฤติกรรม ซี้เหล้า ซี้เล่น ซี้ยา บ้านหลัง
นั้นจะมีเรื่องวุ่นวายไม่ปกติสุข

ตัวอย่างที่ 3

ข่าวลูกไล่ฟันพ่อแม่อากรสาหัส เพราะโกรธที่พ่อแม่อบรมสั่งสอน

นี้ไม่รู้ตายแล้วมาย นายเทศ ใจกล้า กับเมีย ถูกลูกบ่าวฟันกับขวาน ขวานที่ไปตำ
ไปสั่งไปสอน เขาบอกว่าอากรสาหัส ตายเป็นเหม็นหอมเท่ากัน

แล้วเปรตขนาดไหน ใครมีลูกประเภทนี้ พูดได้คำเดียวว่า กรรมของเวร เสร็จของ
กรรม คนประเภทนี้ไม่สมควรอยู่ให้หนักแผ่นดิน

คนรณะครับทำได้ แม้กระทั่ง พ่อแม่ ที่อุทิศสัพพะสิ่งมีนมา ตั้งแต่หัวเท้าไม่ซัด
ดินเท้าผ่าหอย พอโคขึ้นมา กลับสนองคุณด้วยการฟันพ่อแม่ มันนำศพใหม่ นำอยู่ให้
หนักแผ่นดินใหม่ (28 กุมภาพันธ์ 2544)

ผู้เล่าแสดงความคิดเห็นว่า ลูกที่ทำร้ายพ่อแม่ เพียงเพราะถูกว่ากล่าวเมื่อประพฤติน่า
ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ให้หนักแผ่นดิน คำดำเหนี่ยว “เปรตขนาดไหน” และอุทานว่า “กรรมของเวร
เสร็จของกรรม” แสดงว่าความเลวร้ายนี้ เป็นสิ่งผิดปกติน่าสลดใจ

ตัวอย่างที่ 4

ข่าวศาลตัดสินประหารชีวิตสามเณร ในข้อหาข่มขืนแล้วฆ่าเด็ก

นับว่าเป็นข่าวแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ ที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิต
สามเณร ในข้อหาข่มขืนแล้วฆ่าเด็ก

ไม่ต้องพูดอะไรมาก ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้ว แต่ผมเชื่อนะครับ ว่าเวรกรรมมีจริง
เวรใดใครทำ เสร็จใดใครก่อ เสร็จนั้นก็ต้องตอบสนองให้เราได้เห็นกันชาตินี้แหละ ไม่ต้องรอ
ถึงชาติหน้า หนีไม่พ้นกงกำกวงเวียน เชื่อหัวไอ้ทวน

เพราะฉะนั้นทำความดีไว้ดีกว่า อย่างน้อยก็สบายใจนะครับ นี่ศาลพิพากษา
ประหารชีวิต ตอนนี่จับสึกแล้ว (2 มีนาคม 2544)

จากข่าวสามเณรข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง แล้วฆ่าจนถึงแก่ความตาย ผู้เล่าจบเรื่องโดย
แสดงความคิดเห็น โดยไม่ประณามผู้กระทำผิดแต่ให้ข้อคิด สื่อกับผู้ฟังว่าควรเชื่อเรื่องเวรกรรม ใครทำ
บาปกรรมใดไว้ กรรมนั้นจะต้องตอบสนอง ในกรณีนี้สามเณรทำความผิดโทษฐานฆ่าผู้อื่นจนตาย
กรรมที่ได้รับคือ ต้องตายด้วยการประหารชีวิตให้ตายตามไป และยังชักชวนให้ผู้ฟังช่วยกันทำความดี

ตัวอย่างที่ 5

ข่าวพบศพทารกอายุ 5 วัน ถูกแทงด้วยของมีคมถึง 13 แผล ตามลำตัวมีร่องรอยถูกทำร้าย เจ็บซ้ำไปทั้งตัว ศพถูกนำไปทิ้งในป่าจนกระทั่งมีสุนัขไปพบและกัดศพ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สันนิษฐานว่า เด็กทารกน่าจะเกิดมาจากแม่ใจแตกที่ท้องไม่มีพ่อ เมื่อมีปัญหาหาทางออกไม่ได้ เลยฆ่า ถูกตายคังกล่าว

เกิดแล้วหาพ่อ ไม่ได้โดยประชด ฆ่าลูกตัวเองไม่รู้ใจหลงพันพริ้อ คือธรรมมัน ไปอยู่ไหนหมด

ข่าวในลักษณะนี้เมืองนี้ ไม่น่าจะเกิดในบ้านเมืองพุทธ แล้วข่าวคราวเกี่ยวกับ เด็กใจแตกมาจากไหนรู้ไหมครับ สมัยนี้ที่เด็กใจแตกมาจากสถานที่พักพิวหรือ

สถานบันเทิงสุดขึ้นมาเป็นคอกเหล็ก ไม่มีการควบคุมกัน สถานบันเทิงไม่ได้ให้ ประโยชน์อะไร มีแต่่มอมเมาให้เด็กเสียผู้เสียคน

พ่อแม่ที่น้องฟังกันให้คิดพอ ไปเที่ยวแล้วคิด แล้วไม่ใช่เที่ยวฟรี ต้องเสียเบี่ย พอไม่มีเบี่ยต้องขายเนื้อขายตัว (10 กรกฎาคม 2544)

ทวน ทักษิณ แสดงความคิดเห็นว่า การฆาตกรรมเด็กทารกไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราที่ได้ ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ สอนให้ทุกคนทำความดี เชื่อในเรื่องบาป บุญคุณโทษ และยังกล่าวถึงต้นตอของความเลื่อมโทรมทางจิตใจว่า เกิดจากสถานบันเทิงที่มีอยู่มากมาย เป็นแหล่งมั่วสุม มอมเมาเยาวชน จนทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้น และยังเป็นที่มาของอาชีพ “ขายตัว” เพื่อจะได้เงินมาเที่ยวสถานบันเทิง

ตัวอย่างที่ 6

ข่าวอาจารย์เกษย์ที่จังหวัดชุมพร ถูกลูกศิษย์ฆ่าเชือดคอ

อาจารย์คนนี้เป็นตุ๊ดเ็นประเทือง คือมีนิสัยคล้ายๆผู้หญิง ชอบบ่นว่าๆที่หล่อๆ น่าเสียตายนะครับ

เพราะจากการให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการ โรงเรียนบอกว่า ผู้ตายเป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เวลาสั่งให้ทำงานอะไรรับรองไม่ผิดหวัง นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไปอีกคน...(18 กรกฎาคม 2544)

ผู้เล่าได้แสดงความคิดเห็นว่า แม้ผู้ตายจะมีนิสัยคล้ายผู้หญิงแต่เป็นคนดี เป็นที่รักใคร่ของ ชาวบ้าน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย น่าเสียตายที่สังคมต้องสูญเสียคนดีไปอีกหนึ่งคน

ตัวอย่างที่ 7

ข่าวหลานทรพีศิตยาบัว น้าชาย อายุ 91 ปี ที่เลี้ยงดูตนเองมาตั้งแต่เด็ก ทวน ทักนิม ได้
แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

สุดท้ายจะบรรยายแล้วครับท่านผู้ฟัง ความแฉะ จนผมบรรยายไม่ถูกแล้ว คุณครับ
ว่ามันแปรตขนาดไหน มาได้แม้กระทั่งยาที่เลี้ยงดูมา ให้อภัยแปรต ขนาดที่ก่อนหน้านี้เคย
ชกยายจนคาบอด และซ้อมน้องจนบ้า

นี่อันเป็นคนดีๆ เขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก ให้อ่าวนี้มันแปรต ไปซะแล้ว เพราะมัน
ศิตยาบัว จนขาดสติ เสรีใจจริงๆนะพี่น้องเหอ (20 กรกฎาคม 2544)

ผู้เล่าแสดงความคิดเห็นอย่างสะเทือนใจ กับข่าวหลานน้าชาย สาเหตุเพราะศิตยาเสพยาผิด
จนขาดสติ โดยเปรียบเทียบว่าคนที่มึสติดีๆ คงไม่ทำเช่นนี้ คนที่เปลี่ยนไปขนาดกลายเป็นแปรต ดังที่ว่า
“ให้อ่าวนี้มันแปรต ไปซะแล้ว” แสดงความแฉะร้ายของยาบ้าที่สร้างเหตุที่น่าเศร้า

ตัวอย่างที่ 8

ข่าวผู้โชคที่ถูกสลากกินแบ่งของ ธกส. ได้เงิน 10 ล้านบาท โดยแจกให้ลูกๆ คนละ 1 ล้าน
บาท 5 คน โดยมีญาติๆ และคนรู้จักมาแสดงความยินดีกันเต็มบ้าน

เป็นแบบนี้ทุกรายละครับ เวลาจน ไม่มีใครแล คนดูถูก พอรวยขึ้นมา คนนั้น
ก็พี่คนนี้ก็น้อง คนนั้นก็ญาติ ไม่รู้หุดขึ้นมาจากหลุมไหน

ตอนที่จนเรียกก็ไม่ตอบ ไม่หันมาแล พอรวยขึ้นมา มากันรีดๆ มาขอเงินบ้าง
ขอยืมเงินบ้าง

เขี่ยนี้ไม่ใช่ธรรมดา เหมือนเขาบอกว่า รวยเป็นคน จนเป็นหมา เห็นไหมครับที่
ผมบอกว่า คนเราถ้ามีดวงเงินมาเอง (8 กันยายน 2544)

ผู้เล่าได้แสดงความคิดเห็นและสรุปเกมประชาประโยชน์ว่า คนเราเมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีใครรู้จัก
แต่พอรวยขึ้นมา “คนนั้นก็พี่ คนนี้ก็น้อง คนนั้นก็ญาติ ไม่รู้หุดขึ้นมาจากหลุมไหน” คำพูดในลักษณะ
นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง ความคิดของผู้เล่าที่มีต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมว่า นับถือเงินเป็นใหญ่ ขนาด
ที่ว่า “รวยเป็นคน จนเป็นหมา” อย่างไรก็ตาม ทวน ทักนิม ก็เห็นว่าความรวยขึ้นอยู่กับโชคชะตา

ตัวอย่างที่ 9

ข่าวฆาตกรรม นายบำรุง ศักดิ์ศรี อายุ 24 ปี ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะ จากการสอบสวน นายบำรุงเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกทุบตีที่ศีรษะ และก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้กินเหล้ากับเพื่อนๆ แล้วเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท ผู้เล่าได้ให้ข้อคิดว่า

เรื่องกินเหล้ามีให้เห็นบ่อย กินกันไป กินกันมา ก่อนเหล้าเข้าปาก แผลงกันดี ตูพั้นนั้น เราพั้นนี้ แต่พอเหล้าเข้าปากความทุกข์ ความยากหายไป เลี้ยงกัน ทุบกัน ชกกัน ยิ่งกัน ต่อยกัน

กินเหล้าต้องกินแต่พอประมาณ เม้าพอหอมปากหอมคอ เม้ากันพอรู้เรื่อง จำหน้าเพื่อน ได้ก็พอแล้ว อย่ามากเกินไปกว่านี้เลย พ่อเจ้าพระคุณ (21 พฤษภาคม 2544)

ผู้เล่าได้ชี้ให้เห็นถึง ผลเสียของการดื่มเหล้า ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนที่ดีกัน มาเป็นทำร้ายกัน เขาลงท้ายด้วยการแนะนำและเอ่ยเชิงขอร้องว่า ถึงแม้จะขอให้พ่อจำหน้าเพื่อนได้ คล้ายจะบอกว่าที่ทำร้ายกันเพราะคิดว่าเป็นคนอื่น หรือลืมไปว่าเคยดีต่อกันมาอย่างไร

ตัวอย่างที่ 10

ข่าวสามีภรรยา ข่าผู้อื่นแล้วแจ้งเท็จว่า ผู้ตายเป็นสามี เพื่อหวังเงินประกันชีวิต ที่ฝ่ายชายทำไว้จำนวนหลายล้านบาท

มีข่าวกันอยู่บ่อยเหมือนกัน เรื่องเงินประกัน คือสรุปแล้วอย่างที่ผมหลงให้ฟัง เบี้ยนี้เป็นไอ้ตัวยุ่ง สักเกตสักกานล ผมจะเรียกว่า ไอ้ตัวยุ่ง ใครจะเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกกันไป

ที่ผมเรียกว่า ไอ้ตัวยุ่ง ถ้ามีเบี้ยเข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่ว่าจะไรที่ไหนมันจะมีเรื่องร้ายๆ วุ่นวายตามหลังมา จริงๆนะครับ นี่ก็ไม่มีรู้ ศพที่ถูกเผาข้างทางเป็นน้ำแฉะที่ไหนกันแน่ (21 เมษายน 2544)

ผู้เล่าแสดงความคิดเห็นว่า เงินที่ใครๆ ต่างพากันเรียกว่า พระเจ้า ที่แท้เป็น “ไอ้ตัวยุ่ง” เพราะเมื่อมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมักจะมีเรื่องวุ่นวายร้ายแรงเกิดขึ้นเสมอ

ตัวอย่างที่ 11

ข่าวเยาวชนแหกสถานพินิจ หลบหนีผู้คุม แต่ในที่สุดก็ถูกตำรวจควบคุมตัวกลับมาได้ทั้งหมด ในตอนจบเรื่อง ผู้เล่าได้ให้ข้อคิดว่า

เยาวชนของชาติ ถ้าทำผิดพลาดไปก็ต้องให้อภัย เด็กที่เขาเข้าไปอยู่ในสถาน
พินิจ เพราะทำผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือบางทีทำผิด โดยไม่ได้เจตนาตามประสาเด็ก
สังคมต้องให้อภัยเด็ก ได้กลับเนื้อกลับตัว เพื่อจะได้เป็นอนาคตของชาติกันต่อไป
(20 เมษายน 2544)

ผู้เล่าได้ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ อาจทำผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สังคม
ควรให้อภัย ให้โอกาสพวกเขาได้กลับมาเป็นพลเมืองดี เป็นเยาวชนของชาติต่อไป

ตัวอย่างที่ 12

จากข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การบาดเจ็บจากการทำร้ายตนเอง โดย
การตั้งใจ” พบว่าในประเทศไทย ผู้คนนิยมทำร้ายตัวเองมากขึ้น ผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนผู้ที่ทำร้ายตัวเองมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน นักเรียน และเกษตรกร โดยมีแนวโน้มว่าเด็ก
อายุต่ำกว่า 15 ปี นิยมทำร้ายตัวเองมากขึ้น ผู้เล่าได้ให้ข้อคิดในตอนจบเรื่องไว้อย่างน่าฟังว่า

น่าเป็นห่วงนะครับ เขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำร้ายตัวเองมากขึ้น
เรื่องนี้ผมว่าพ่อแม่ที่น้องน่าจะแก้ไขกันได้ ถ้าพ่อแม่ที่น้องเอาใจใส่ อยู่ใกล้ชิดลูกหลาน
ให้ความรัก ลูกหลานจะได้ไม่มีปัญหา (11 มิถุนายน 2544)

ในกรณีที่เด็กนิยมทำร้ายตัวเองมากขึ้น ผู้เล่าชี้ให้เห็นว่า เมื่อลูกมีปัญหาพ่อแม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยการให้ความรักและเอาใจใส่ลูกหลาน เท่ากับชี้แนะว่า การแก้ไขปัญหาคือการให้ความรัก
ก็คือการป้องกันเหตุการณ์ที่น่าเศร้า

ตัวอย่างที่ 13

จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า การประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโม
โปร่งใส อาจมีการทุจริตในขั้นตอนของการจับรางวัล

เมื่อได้ยินข่าวนี้แล้ว หัวงๆ ดิงๆ กันบ้างนะครับ เรื่องหวย เรื่องเบอร์ ไม่ว่าจะมัน
ถือคหรือไม่ถือค ถ้าไม่เล่นเสียเลย หรือไม่เล่นเลยจะเป็นการดี รู้จักทำมาหากิน รู้จักใช้จ่าย
เก็บหอมรอมริบ แค่นี้ก็ไม่เดือดร้อน

ถ้าเล่นการพนัน แพนหนักๆเข้าก็เดือดร้อนเหมือนกัน เรื่องแทงเบอร์ แทงหวย
เพราะฉะนั้นแพลาๆ หลีกๆ กันบ้าง (10 พฤษภาคม 2544)

ผู้เล่าได้ให้ข้อคิดว่า การดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ต้องขยันทำงาน รู้จักประหยัด อย่ำกิด หวังรวยทางลัดจากการเล่นการพนัน อาจทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้ จึงควรรู้จักกลดละเสียบ้าง

ตัวอย่างที่ 14

ข่าวตำรวจจับผู้ร้ายในข้อหา ต้มตุ๋น หลอกหลวงเด็กนักเรียน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำสินค้าหนีภาษีราคาถูก มาหลอกขายให้นักเรียน ในราคาที่แพงกว่าราคาสินค้าเดิม

ขาดเจ็บจริงๆ นะครับ หากินกันง่ายๆ เพราะฉะนั้นรายการนี้ถึงได้ทิ้งดิง พ่อแม่พี่น้อง เป็นประจำ ว่าก่อนที่จะหลงเชื่ออะไรก็ตาม ให้คิดเสียก่อน ไม่ใช่เข้ามาพูดชักชวน ไม่ก็คำแล้วก็หลงเชื่อ ถ้าเป็นแบบนี้ระวังจะนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่า...

(14 มิถุนายน 2544)

ผู้เล่าได้ให้ข้อคิดว่า ก่อนที่จะเชื่อสิ่งใด ต้องรู้จักคิดไตร่ตรอง มิเช่นนั้นอาจเสียใจภายหลัง

ตัวอย่างที่ 15

ข่าวจับกุมวัยรุ่นชายในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้หญิงที่มีใจภรรยาคน สาคเหตุที่แท้จริงเกิดจากฝ่ายหญิงชอบฝ่ายชายก่อน เลยทำให้ฝ่ายชายเข้าหา แล้วอ้วชวน แม้จะรับสารภาพว่า เกิดจากความยินยอมพร้อมใจ แต่ฝ่ายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ วัยรุ่นชายเลขถูกจับกุมเข้าตาราง ทวน ทักมิชนได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังว่า

ข่าวนี้มีอนเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาถูกผู้ชายชื่อ ไอ้แผนเรา ฟังกันไว้สักหิดก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่บ่อย คือ เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมีลูกผู้ชายชื่อ ไอ้แผนเรามากมายหลายคนที่ไม่รู้จักกฎหมาย แล้วเข้ารางไปเพราะไม่รู้จักกฎหมายมารีคๆ แล้ว

เรื่องคดีข่มขืน บางรายผู้หญิงยินยอมพร้อมใจแต่ถูกจับเข้ารางเพราะอะไร เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งๆ ที่เป็นการตกลงยินยอมพร้อมใจกันนั้นแหละ แต่มันผิดกฎหมาย เหมือนบ่าวนี้รับคำทำ ฝ่ายหญิงชอบฝ่ายชาย แล้วฝ่ายหญิงก็ยินยอม พร้อมใจยังติดรางเลย (20 กันยายน 2544)

จากการจบเรื่องในข่าว ผู้เล่าได้เตือนสติผู้ฟังว่า ควรเห็นความสำคัญของกฎหมาย ในกรณีนี้แม้ทั้งคู่อินยอมพร้อมใจแต่ ฝ่ายชายอาจถูกจับดำเนินคดี เพราะทำผิดกฎหมาย

ตัวอย่างที่ 16

ข่าวนักศึกษารามคำแหงฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงิน ไปรับปริญญา ทวน หักยืม ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าฟังว่า

คนเราเวลาจน จนจริงๆ บางวัน ไม่มีเกียรติกับบาท มันแปลกแล้วหาที่ไหนก็หาไม่ได้ เหมือนรายนี้แค่น้อยใจ ไม่มีเบี่ยเช่าเสื้อครุย ค่าถ่ายรูป

ความจริงไม่น่าเลยนะครับ การรับปริญญาแต่ละครั้งต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมาก เราไม่ไปรับก็ได้ เขาส่งมาให้ถึงบ้าน ถ้าเราไม่ไปรับ มีศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกัน เราจบเหมือนกัน

แล้วยุคนี้สมัยนี้พวกที่รับปริญญาไปอ้อมไปถ่ายรูป อ้อมกัน ได้วันนั้นวันเดียว พอวันหลังๆ จากวันนั้นมา ก็นั่งหน้าเขียว เพราะหางานทำไม่ได้ งานมันหายาก บริษัทห้างร้านตอนนี้เือนแต่คนออก

ผมบอกทำไมใช่เรื่องสำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเราเรียนจบแล้ว มีงานทำหรือเปล่า เรื่องนี้สำคัญ น่าเสียดายอุตสาหกรรมเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมจนปริญญา แล้วมาตายด้วยเรื่องแบบนี้ (18 สิงหาคม 2544)

ผู้เล่าแสดงความคิดเห็นว่า เรียนจบแล้ว เรื่องไปรับปริญญาหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ หากเราไม่มีเงิน ไม่ต้องไปก็ได้ เพราะใบปริญญาทางมหาวิทยาลัยจะส่งมาให้ถึงบ้าน ที่สำคัญคือ เรียนจบแล้ว มีงานทำหรือไม่ ไม่น่ามาตายด้วยเรื่องเล็กน้อยทั้งที่อุตสาหะเรียนมา ผู้ฟังจะได้คิดว่าควรยึดค่านิยมปลอมๆ หรือไม่ สิ่งที่เป็นแก่นสารของการจบการศึกษา คืออะไร

แม้ข่าวที่นำมาเล่าจะเป็นข่าวชาวบ้าน หรือข่าวอาชญากรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ แต่ข้อคิดที่ผู้เล่าแฝงไว้ได้ซึ่งมูลเหตุซึ่งมาจากระบบสังคม หรือสิ่งที่มีอำนาจเหนือปัจเจกบุคคล เช่น ค่านิยมที่ไม่สร้างสรรค์ ความด้อยการศึกษา ความไม่ยึดมั่นในคุณธรรม ความเข้าใจมูลเหตุดังกล่าว ยังอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วย